

เอกสารแนบ 3.2 ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันศึกษาและแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่เป้าหมายร่วมที่บูรณาการภารกิจของมหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
คณะครุศาสตร์	ระดับ...5...	<p>1. หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับโรงเรียนบางขวดอนุสรณ์ จังหวัดปทุมธานี..เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการ พัฒนาโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน..มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ..5... การดำเนินกิจกรรมจะมีการทดสอบวัดผลก่อนการจัดกิจกรรม หลังจากนั้นจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มชื่อกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ:กิจกรรมต้องการหรือจำเป็น Need or Want , กิจกรรมรู้เท่าทันเกม , กิจกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างปลอดภัย และกิจกรรมเบื้องหลังโฆษณา เป็นต้น การดำเนินกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน</p> <p>2. หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา..เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการนำความรู้ของนักศึกษา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ออกสู่ชุมชน) ..มีผลการดำเนินงานอยู่ ระดับ..5... การดำเนินกิจกรรมสันตนาการ เป็นฐาน 10 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 Chemical around you (สารเคมีรอบตัวเรา) ฐานที่ 2 What is Atom? (อะตอมคืออะไร) ฐานที่ 3 Cell structure (โครงสร้างของเซลล์) ฐานที่ 4 Food web and Food chain (สายใยและห่วงโซ่อาหาร) ฐานที่ 5 Plant and Animal (พืชและสัตว์) ฐานที่ 6 Vertebrate animal and invertebrate animal (สัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง) ฐานที่ 7 The Balloon (ลูกโป่งพอง) ฐานที่ 8 The Energy (พลังงาน) ฐานที่ 9 Reproduction of the flower plant (Angiosperm) (การสืบพันธุ์ของพืชดอก) และฐานที่ 10 Colorful Chromatography (โครมาโตกราฟีที่แสนสวย) การดำเนินกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรง อยู่ได้ อย่างยั่งยืน</p> <p>3. หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับโรงเรียนโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จ. สระบุรี..เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านภาษาและการจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน ..มีผลการดำเนินงานอยู่ ระดับ..5...การดำเนินกิจกรรม English Camp for English Education Students การดำเนินกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติเพื่อร่วมกันศึกษาแก้ไขปัญหาของชุมชน ท้องถิ่นและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน</p>
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ระดับ 4	<p>หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับ กรมป่าไม้ และชุมชนหมู่ 9.บ้านเขาสิงโต ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้าน พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ 4</p> <p>1. มีการจัดทำบันทึกลงนามความร่วมมือ</p> <p>2. มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันในวันที่ 11.พ.ย.60</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
คณะวิทยาการจัดการ	ระดับ 5	<p>3. ประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ร้อยละ 100.</p> <p>คณะวิทยาการจัดการได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านพันธกิจสัมพันธ์ มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ 5 ดังนี้</p> <p>ระดับ 1 มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า</p> <p>ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจสินค้าชุมชนคลองห้า <p>ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50</p> <p>โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายการดำเนินงาน และมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.00 และผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 72</p> <p>โครงการที่ 2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกอบธุรกิจสินค้าชุมชนคลองห้า มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายการดำเนินงาน และมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 87.00 และผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปใช้ คิดเป็นร้อยละ 80.00</p> <p>ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100</p> <p>จากการดำเนินโครงการ ในไตรมาส 4 จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ จากโครงการบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 โครงการ โดยประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ที่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนจากการดำเนินโครงการทางคณะกรรมการฯ ได้จัดเวทีการถอดบทเรียนขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านชุมชนคลองห้าได้ตระหนักถึงความรู้ความเข้าใจในด้านความรู้ที่ได้รับซึ่งในส่วนของเวทีการจัดการด้านความเข้าใจนั้นได้ให้ตัวแทนชาวบ้านที่ได้นำความรู้ไปใช้ในการจัดการประกอบอาชีพ</p>
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ระดับ 5	<p>หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนสวนพริกไทย เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการเสริมสร้างอาชีพและรายได้โดยการส่งเสริมการผลิตสินค้าชุมชนและผลิตผลทางการเกษตรอย่างยั่งยืน มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ 5 โดยชุมชนได้รับการเป็นชุมชนเข้มแข็งและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต้องการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิหรือข้อมูลที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับชุมชนสวนพริกไทยที่มหาวิทยาลัยได้ทำการสำรวจไว้ และทำการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสำรวจความต้องการของชุมชนโดยการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน และชาวบ้านในชุมชนสวนพริกไทย และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความต้องการและปัญหาของชุมชน และทำการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติ โดยจะเน้นการส่งเสริมผลิตผลที่ชุมชนมีอยู่แล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้มีรายได้น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเฉยๆ หรือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่กับบ้านมีรายได้เสริม อีกทั้ง จะมีการส่งเสริมการทำแพ็คเกจสินค้า การส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการเข้าถึงสินค้าที่ชุมชนผลิตขึ้นมา ส่งเสริมการต่อยอดหรือความต่อเนื่องในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งที่ได้จากการทำกิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจาก</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		จะเป็นการนำองค์ความรู้ทุกสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มาบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาได้แล้วนั้น ยังเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน ก่อให้เกิดเกิดนวัตกรรม และการสร้างงานวิจัยร่วมกับชุมชนได้อีกต่อไป
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ระดับ 2	<p>หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนคลองห้า หมู่ที่ 14 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านบริการวิชาการ มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ 2 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการในระดับนั้น)</p> <p>ระดับ 1 มีการมอบนโยบายในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในคณะ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำหนด และผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติงานจนเกิดกระบวนการวางแผนงานของเศรษฐกิจพอเพียงและปฏิบัติได้ครอบคลุมกว้างขวางตามสภาพของมหาวิทยาลัย</p> <p>ระดับ 2 คณะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี คุณภาพสูงขึ้น สามารถลดข้อผิดพลาดในการบริหารงานลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วขึ้น</p>
คณะสาธารณสุขศาสตร์	ระดับ 4	<p>หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนเชียงรากน้อย และ สวนพริกไทย เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการในระดับนั้น)</p> <p>เป็นพื้นที่ที่มีการบันทึกผลงานความร่วมมือโดย สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา และ รพ.สต.เชียงรากน้อย และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า มีความรู้ มีการนำไปใช้ และ ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90</p> <p>หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนคลองห้า โดยการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้ฝึกปฏิบัติการกับหุ่นฝึกปฏิบัติการโดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ให้คำแนะนำ ทำให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้ ความสามารถ และมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น สามารถเป็นแกนนำในการให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ชุมชนต่อไป</p> <p>ชุมชนคลองห้าเป็นพื้นที่ที่มีการบันทึกผลงานความร่วมมือโดย สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลคลองห้า และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่ามีความรู้ มีการนำไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80</p> <p>หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนตำบลสวนพริกไทย โดยสร้างเสริมสุขภาพและความปลอดภัยจากการใช้สารเคมีในเกษตรกร ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีขึ้น เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสุขภาพหาปริมาณสารเคมีตกค้างในกระแสเลือด เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันที่ รวมถึงการติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง ที่ตรวจพบสารเคมี และให้ความรู้เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้เกษตรกรมีพฤติกรรมป้องกันสารเคมีที่ถูกต้องต่อไป ชุมชนสวนพริกไทยเป็นพื้นที่บริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่ามีความรู้ มีการนำไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		<p>หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนตำบลเชียงรากน้อย โดยสร้างเสริมสุขภาพให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ พร้อมตรวจคัดกรองสุขภาพ และมีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม มีความรู้ มีการนำไปใช้ และความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80</p>
<p>สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ</p>	<p>ระดับ...4... 4.....</p>	<p>หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ.....</p> <p>ระดับที่ 1 มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกลงนามความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี สำนักงานเกษตรอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองบางคูวัด เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย พัฒนาชุมชนอำเภอลำลูกกา อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว</p> <p>ระดับที่ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมมือ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่</p> <p>1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้านส่งเสริมอาชีพ</p> <p>ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 คนให้กับชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ครั้งที่ 2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 คน ให้กับชุมชนตำบล คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวน 35 คน ให้กับชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ครั้งที่ 4 ถอดบทเรียนและเผยแพร่ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 35 คน ให้กับชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ครั้งที่ 5 สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ติดตามและประเมินผลวันที่ 18 มกราคม 2561 จำนวน 35 คน ให้กับชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม</p> <p>ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 และวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นักเรียนมัธยม 2 และ 3 รวมทั้งผู้ประกอบการ จำนวน 68 คน ณ โรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ครั้งที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และถอดบทเรียนและเผยแพร่ วันที่ 25 – 26 มกราคม 2561 นักเรียนมัธยม 2 และ 3 จำนวน 60 คน ณ โรงเรียน ชุมชนวัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่งานพันธกิจสัมพันธ์แบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		<p>ครั้งที่ 1 อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และศึกษาดูงานหน่วยงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 74 คน มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 95 (เป้าหมายร้อยละ 80) เกิดฐานการเรียนรู้อย่างน้อย 2 ฐาน และต่อยอดขยายผลเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 90) นักเรียนจำนวน 74 คน มีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) นักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 74 คน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 95 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 75)</p> <p>ครั้งที่ 2 การจัดทำฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ วันที่ 21 มีนาคม 2561 เกิดฐานการเรียนรู้อย่างน้อย 2 ฐาน และต่อยอดขยายผลเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งเป้าหมายไว้ จำนวน 70 คน</p> <p>ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียนเผยแพร่ และการติดตามประเมินผล วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน</p> <p>4. โครงการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>ครั้งที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสุขภาพ และค่ายศิลปวัฒนธรรมแบบประยุกต์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน</p> <p>ครั้งที่ 2 ถอดบทเรียน เผยแพร่ ติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน</p> <p>5. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 กลุ่มเป้าหมายจำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 75 คน</p> <p>ครั้งที่ 2 การสร้างอาชีพจากการจัดการขยะ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียนและเผยแพร่ และติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>6. โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.ที่ 12</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		<p>ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ครู ตชด. เข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอน ครบตามเป้าหมาย จำนวน 49 คน ณ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว</p> <p>7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2560 ให้กับนักเรียน โรงเรียนนวลไผ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เข้ารับการอบรมเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ให้กับนักเรียน โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 เข้ารับการอบรมเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย นักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 แห่ง โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม, โรงเรียนการบินไทย และโรงเรียนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว นักเรียนชั้น ป.5 และ ป.6 เข้ารับการอบรมเตรียมสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวนรวม 160 คน ผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 93.12</p> <p>สรุป รวมทั้ง 3 ครั้ง มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 210 คน เข้าร่วม จำนวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และเข้าร่วม จำนวน 250 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 93.60</p> <p>8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (บุคลากรสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัย) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 40 คน</p> <p>ระดับที่ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ร้อยละ 50</p> <p>จำนวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ</p> <p>ดำเนินการโครงการแล้ว 8 โครงการ</p> <p>คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านส่งเสริมอาชีพ</p> <p>ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 คน ให้กับชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ครั้งที่ 2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 35 คน ให้กับชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		<p>ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ วันที่ 13 ธันวาคม 2560 จำนวน 35 คน ให้กับชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>ครั้งที่ 4 ถอดบทเรียนและเผยแพร่ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวน 35 คน ให้กับชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประชาชน จำนวน 35 คน มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (การแปรรูปกล้วย) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) ประชาชน จำนวน 35 คน ได้เรียนรู้วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) ประชาชน จำนวน 35 คน มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้การจัดกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และสินค้าโอท็อป (OTOP) คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)</p> <p>2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม</p> <p>ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 65 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 รวมทั้งผู้ปกครองเข้ารับการอบรมครบตามเป้าหมาย จำนวน 68 คน ผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 91.17 นักเรียนและผู้ปกครองสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ครั้งที่ 2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จำนวน 68 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 68 คน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 68 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจ จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เข้าร่วมโครงการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 49 คน จากเป้าหมาย 60 คิดเป็นร้อยละ 81.66</p> <p>ครั้งที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และถอดบทเรียนและเผยแพร่ วันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมือง จังหวัดปทุมธานี นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ความรู้ความเข้าใจ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้เข้าร่วมโครงการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 49 คน จากเป้าหมาย 60 คิดเป็นร้อยละ 81.66</p> <p>3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานพินิจสัมพันธภาพแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน</p> <p>ครั้งที่ 1 อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2561</p> <p>ครั้งที่ 2 จัดทำฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 21 มีนาคม 2561</p> <p>ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียนเผยแพร่และการติดตามประเมินผล ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 74 คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่พี่น้องหรือบุคคลทั่วไปได้ และผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 95 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) เกิดฐานการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 ฐาน และต่อยอดขยายผลเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>4. โครงการขับเคลื่อนงานพินิจสัมพันธภาพแบบบูรณาการเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		<p>ครั้งที่ 1 ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสุขภาพ และค่ายศิลปวัฒนธรรมแบบประยุกต์ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561</p> <p>ครั้งที่ 2 ถอดบทเรียน เผยแพร่ ติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้ารับการอบรมนักเรียน จำนวน 60 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 62 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และด้านศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) เกิดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และด้านศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ และผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) ได้เรียนรู้การถอดบทเรียน และเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และด้านศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ และผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)</p> <p>5. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ครั้งที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 75 คน มีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการคัดแยกขยะ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และสร้างอาชีพจากการจัดการขยะ คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 75 คิดเป็นร้อยละ 100 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ครั้งที่ 2 การสร้างอาชีพจากการจัดการขยะ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการคัดแยกขยะ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และสร้างอาชีพจากการจัดการขยะ คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 75 คิดเป็นร้อยละ 100 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>ครั้งที่ 3 ถอดบทเรียนและเผยแพร่ และติดตามและประเมินผล ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการคัดแยกขยะ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และสร้างอาชีพจากการจัดการขยะ คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 75 คิดเป็นร้อยละ 100 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>6. โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.ที่ 12 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561</p> <p>ผู้เข้ารับการอบรมครู ตชด. จำนวน 49 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 49 คน มีความรู้ความเข้าใจคิดเป็น ร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 49 คน คิดเป็น 100 พบว่า ชาวบ้านทำแบบสอบถามผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจร้อยละ 97.06 ผ่านเกณฑ์ความรู้ร้อยละ 100 และนำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 78</p> <p>7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวไลย จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 50 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน ผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		<p>ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คน พบว่านักเรียนเข้าร่วมอบรม ผ่านเกณฑ์ จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 19-22 ธันวาคม 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม, โรงเรียนการบินไทย และโรงเรียนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว นักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 160 คน ผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 93.12</p> <p>8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.60 มีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 88.67 และมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 82.05</p> <p>ระดับที่ 4 มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน พบว่าความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100 จำนวนโครงการทั้งหมด 8 โครงการ ดำเนินการโครงการแล้ว 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>1. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นด้านส่งเสริมอาชีพ ประชาชน จำนวน 35 คน ชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดพทุมธานี มีความรู้ความเข้าใจวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (การแปรรูปกล้วย) เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การเกษตรของชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) ประชาชน จำนวน 35 คน ได้เรียนรู้วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) ประชาชน จำนวน 35 คน มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และสินค้าโอท็อป(OTOP) คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)</p> <p>2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอมือเมือง จังหวัดพทุมธานี นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่าน เกณฑ์ความรู้ความเข้าใจ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และ ผู้เข้าร่วมโครงการนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 49 คน จากเป้าหมาย 60 คิดเป็นร้อยละ 81.66</p> <p>3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่งานพันธกิจสัมพันธ์แบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน นักเรียน จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 74 คน มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) คนเกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่พี่น้องหรือบุคคลทั่วไปได้ และ ผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 95 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) เกิดฐานการเรียนรู้ อย่างน้อย 2 ฐาน และต่อยอดขยายผลเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>4. โครงการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์แบบบูรณาการเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		<p>นักเรียนจำนวน 60 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 62 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และด้านศิลปวัฒนธรรมประยุกต์คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) เกิดทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และด้านศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) ได้เรียนรู้การถอดบทเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และด้านศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80)</p> <p>5. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประชาชน จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 75 คน ณ โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานีมีความรู้ความเข้าใจการจัดการขยะ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการคัดแยกขยะ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ และสร้างอาชีพจากการจัดการขยะ คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 75 คิดเป็นร้อยละ 100 มีการจำความรู้ไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>6. โครงการพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กก.ตชด.ที่ 12</p> <p>ครู ตชด. จำนวน 49 คน เข้าร่วมอบรมจริง จำนวน 49 คน มีความรู้ความเข้าใจคิดเป็น ร้อยละ 100 (ตั้งเป้าหมายร้อยละ 80) และผ่านเกณฑ์ความรู้จำนวน 49 คน คิดเป็น 100 พบว่า ชาวบ้านทำแบบสอบถามผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ความพึงพอใจร้อยละ 97.06 ผ่านเกณฑ์ความรู้ร้อยละ 100 และ นำไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 78.0</p> <p>7. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET</p> <p>นักเรียนโรงเรียนวไลย จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 50 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน ผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00</p> <p>นักเรียนโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 40 คน พบว่านักเรียนเข้าร่วมอบรม ผ่านเกณฑ์ จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.50</p> <p>นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม, โรงเรียนการบินไทย และโรงเรียนบ้านทุ่งกบินทร์ จังหวัดสระแก้ว นักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 160 คน ผ่านเกณฑ์ความรู้ จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 93.12</p> <p>8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย (บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย)</p> <p>บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 86.60 มีความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 88.67 และมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 82.05</p>
งานวิชาศึกษาทั่วไป	ระดับ 4	<p>หน่วยงานได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในด้านวิชาการ</p> <p>1. การบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัย การฝึกอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ ร่วมกัน</p>

ชื่อหน่วยงาน	ผล	รายละเอียดผลการดำเนินงาน
		<p>2. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ในด้านการบริหารจัดการ วิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกัน</p> <p>มีผลการดำเนินงานอยู่ระดับ 4 (อธิบายรายละเอียดการดำเนินการในระดับนั้น)</p> <p>ระดับ 1 มีการลงนามในบันทึกลงนามความร่วมมือ ระหว่าง 2 หน่วยงาน</p> <p>ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 2 กิจกรรม</p> <p>ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 100</p> <p>ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 100</p> <p>1)</p>
<p>มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว</p>	<p>1 พื้นที่¹</p>	<p>พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ จำนวน.1..พื้นที่</p> <p>1.ชื่อสถานที่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด หมู่ที่...5...บ้านหนองนกกระเรียน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว.</p> <p>โครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (COP).</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>1. เพื่อบริการวิชาการ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทางวิชาการด้านอาชีพให้แก่ชุมชน</p> <p>3. เพื่อบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างชุมชนนักปฏิบัติ.(COP).</p>
<p>สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ</p>	<p>...3...พื้นที่</p>	<p>จำนวนพื้นที่เป้าหมาย 3 พื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ได้แก่ ชุมชนตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง ชุมชนตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีชุมชนตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ชุมชนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ ชุมชนตำบลไพร่เดียว อำเภอลองหาด ชุมชนตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์</p>